

HUYỆN ỦY HỮU LŨNG
ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số -CV/ĐU

Thị trấn, ngày 26 tháng 9 năm 2023

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

- Kính gửi: - Ủy ban nhân dân thị trấn;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn,
- Các đơn vị, trường học trên địa bàn;
- Các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 1202-CV/HU, ngày 18/9/2023 của Huyện ủy về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị đóng trên địa bàn đã quan tâm chỉ đạo thực hiện, được các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Trên địa bàn thị trấn đã xây dựng được 09 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 01 “Điểm chữa cháy công cộng tại địa bàn thị trấn Hữu Lũng”. Tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn cơ bản được kiểm chế, qua đó góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra 01 vụ cháy tại đường Bắc Sơn. Tuy không gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân. Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, của cấp ủy, chính quyền; nâng cao tinh thần cảnh giác, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong phòng ngừa, phát huy hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn, Đảng ủy yêu cầu cấp ủy chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khu phố, các đơn vị trên địa bàn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về công tác PCCC và CNCH. Trong đó chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

2. Cấp ủy, chính quyền nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề cao vai trò trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác PCCC và CNCH; xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy ban nhân dân thị trấn, Ban chỉ đạo PCCC và CNCH thị trấn, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm đến các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở.

Công an thị trấn tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nếu xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm "4 tại chỗ", không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về người và

tài sản. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC theo chuyên đề đối với một số loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là tại khu tập trung đông dân cư, cơ sở sản xuất, chợ, cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas, quán Karaoke... kịp thời phát hiện, yêu cầu, hướng dẫn khắc phục tồn tại về PCCC, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về PCCC theo quy định. Khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, khu dân cư tập trung, cụm công nghiệp, khu vui chơi giải trí...yêu cầu phải đảm bảo điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật.

3. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC; gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào Vì an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong công tác PCCC. Phấn đấu tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, lực lượng vũ trang là những người đi đầu gương mẫu trong việc trang bị và tuyên truyền, vận động người thân của mình tích cực hưởng ứng thực hiện. vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn PCCC tại các khu dân cư, các khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong công tác PCCC và CNCH.

Trên đây là Công văn về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Đảng ủy thị trấn Hữu Lũng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Văn phòng Huyện ủy (b/c);
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ**

Hoàng Thị Tuyết Lan